



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ และนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ ๕๐ เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒
(แก้ไขฉบับที่ ๒)

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา และปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่น ที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ใช้สิทธิ์ในการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยเรื่องการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้

๑. ให้นักศึกษาดำเนินการตรวจสอบผลการเทียบโอนผลการเรียนในระบบของวิชาเรียน ซึ่งอนุมัติแล้วได้ที่ <http://reg.ubru.ac.th> คลิกเมนูตรวจสอบรายวิชาเทียบโอน ค้นหาสถาบันเดิม หรือรหัสวิชาของมหาวิทยาลัยฯ โดยตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชาสถาบันเดิม นักศึกษาจะต้องเทียบโอนรายวิชาให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตรที่เรียน

* กรณีไม่มีประกาศเทียบรายวิชา ให้นักศึกษาขอคำอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิม เพื่อยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน

๒. นักศึกษาสามารถ Download คำร้องขอโอนผลการเรียนรายวิชา และหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ที่ www.apr.ubru.ac.th หรือขอรับคำร้องได้ที่งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ เพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดของรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนให้ครบถ้วนและชัดเจน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบรายวิชาและลงนาม

๓. นักศึกษานำเอกสารพร้อมหลักฐานส่งที่งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลการโอนผลการเรียน เสนอคณะกรรมการอนุมัติผล และหลังจากอนุมัติแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งนักศึกษาให้มาชำระเงินค่าธรรมเนียมโอนผลการเรียน กำหนดการส่งคำร้องขอโอนผลการเรียนรายวิชา มีดังนี้

๑. นักศึกษา ภาคปกติ ส่งคำร้องขอโอนผลการเรียนรายวิชา และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. นักศึกษา กศ.บป.รุ่นที่ ๕๐ ส่งคำร้องขอโอนผลการเรียนรายวิชา และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หากนักศึกษาดำเนินการขอโอนผลการเรียนไม่ทันตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา เท่านั้น

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี